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วอนรัฐปกปองสิทธิบัตรกวาวเครือขาวจากมะกัน 
ที่มา: ผูจัดการ (10 กุมภาพันธ 2549)  
 

สํานักงานนวัตกรรมแหงชาต ิจับมือนักวิจัยไทย เรียกรองใหภาครัฐตรวจสอบสทิธิบตัร
กวาวเครือขาวจากอเมริกาวาละเมิดสิทธบิัตรของไทยหรือไม หวั่นกระทบอุตสาหกรรมสมุนไพร
ไทย เพราะผูบริโภคแหใชของนอก ชี้ปจจุบันตางชาตินําสมุนไพรไทยมาใชอยางแพรหลายโดย
ที่ไทยไมไดประโยชน  

วันน้ี (9 ก.พ.) สํานักงานนวัตกรรมแหงชาต ิ(สนช.) กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ีรวมกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดแถลงขาวเรื่อง “สิทธบิัตรกวาวเครอืตางชาต ิ
และผลกระทบตอประเทศไทย” ณ โรงแรมเซ็นจูร่ี ปารค กรุงเทพฯ โดยมีนายศุภชยั หลอโลห
การ ผูอํานวยการ สนช. เปนประธาน พรอมดวยรองศาสตราจารย ดร.วิชัย เชิดชีวศาสตร เมธี
สงเสริมนวัตกรรม และนายนาคา ฟูรังษีโรจน นายกสมาคมอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย  

นายศุภชัย กลาววา ในขณะที่ประเทศไทยมีการเจรจาเกี่ยวกับเรื่องเขตการคาเสร ี
(FTA) กับประเทศสหรัฐอเมริกาอยางเขมขน ประเทศไทยก็ไดถูกคกุคามทรัพยสนิทางปญญา 
โดยเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2548 มีการยื่นคําขอรับสิทธบิัตรการนํากวาวเครือขาวมาใชเรื่อง 
Breast enhancement system ( ระบบเพิ่มขนาดเตานม) ซ่ีงถือสิทธิโดย Savvier Inc. ประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยมีขอถือสิทธิ ์37 ขอ ซ่ึงเนนการใชอุปกรณนวดเตานมควบคูกบัการใช
กวาวเครือขาว โดยอาศัยความรูจากภูมิปญญาไทย และองคความรูใหมจากนักวิจัยของไทย  

 
 
นอกจากนี้ เม่ือวันที ่8 กันยายน 2548 มีการยื่นคําขอรับสิทธบิัตรการสกัดกวาวเครือ

ขาวเรื่อง Pueraria candollei var.mirifica A Shaw.& Suvat Extract (สารสกัดจากกวาวเครือ
ขาว) โดยนักประดิษฐ Damelio Frank S.SR ซีอีโอของบริษัท Bio-Botanica Inc. และ Mirhom 
Youssef พนักงานบริษัท ถือสิทธิ์โดย Bio-Botanica Inc.ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีขอถือสิทธ ิ
19 ขอ ซ่ึงเนนการสกัดสารจากหัวกวาวเครือขาว เพ่ือนําไปใชเปนเคร่ืองสําอางกระชับผวิ ซ่ึง
ขณะน้ีบรษิัท Bio-Botanica Inc.ไดผลิตสารสกัดกวาวเครือขาว ภายใตชื่อทางการคา 
“Puresterol” และมีการนําเขามาทําในตลาดประเทศไทยแลว ทําใหผูประกอบการผลิตภัณฑ
สมุนไพรไทยไดรับผลกระทบทางการคา เน่ืองจากคานิยมผูบริโภคที่มักใหคุณคากับของที่
นําเขาจากตางประเทศมากกวาที่ผลติขึ้นภายในประเทศ  

“ในการดําเนินการที่ผานมา สนช.ไดพัฒนาโครงการนวัตกรรม “พิวราเร็กซ” ซ่ึงเปนการ
พัฒนาผลิตภัณฑเครื่องสําอางจากกวาวเครือขาว เพ่ือสรางมูลคาเพิม่ใหกับสมุนไพรไทย ทั้งน้ี 
สิทธิบตัรทั้ง 2 ฉบับ จะทําใหบริษัทในตางประเทศมีความไดเปรียบทางการคา โดยจะเขามา



แทรกแซงสวนแบงการตลาดกับผลิตภัณฑสมุนไพรกวาวเครือขาวจากประเทศไทย ซ่ึงจะสงผล
กระทบตออุตสาหกรรมสมุนไพรไทยเปนอยางมาก”  

 
ดาน ศาสตราจารย ดร.วิชัย กลาววา อยากใหประชาชน บุคลากรหนวยงานตางๆ 

ตลอดจนภาครัฐใหความสําคัญกับภูมิปญญาพ้ืนบานของประเทศ ตลอดจนผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นจากการละเมิดสิทธิบตัรของประเทศไทย ซ่ึงในการดําเนินงานขั้นตอไป คงจะมีการนัด
ประชุมปรึกษาหารือถึงแนวทางในการยื่นคัดคานวาสิทธิบตัรทั้ง 2 ฉบับดังกลาว เขาขายผิดตาม
ระเบียบกฎหมาย The Convention on Biological Diversity (CBD) หรือไม 

 
“คนไทยควรจะหันมามองคุณคาในเชิงพาณิชยของสมุนไพรกวาวเครือขาว วาสามารถ

กอใหเกิดมูลคามากเพียงใด ซ่ึงขณะนี้เปนที่ชัดเจนแลววาตางประเทศใหความสนใจในการ
นํามาใชใหเกดิประโยชนอยางแพรหลาย โดยที่ประเทศไทยไมไดอะไร เพราะไมใหความสําคัญ
กับภูมิปญญาของไทยเอง” ศาสตราจารย ดร.วิชัย กลาว  
ขณะที ่นายนาคา กลาววา กวาวเครือเปนสมุนไพรของไทยที่มีคุณคา การที่บริษัทใน
ตางประเทศจะนําไปทําการวิจัย หรือประโยชนทางการคา ตามหลักการตองทําหนังสือขอ
อนุญาตกับรัฐบาลไทย แตในปจจุบันไมแนใจวาตางประเทศไดขออนุญาตอยางถูกตองตาม
กฎหมาย หรือมีการละเมิดสิทธิบตัรของประเทศไทยหรือไม จึงอยากใหภาครัฐและหนวยงานที่
เกี่ยวของเขาไปตรวจสอบอยางถูกตอง  

 
“ทางสมาคมฯไดประชุมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยจะของบประมาณในการจด

สิทธิบตัร 12 สมุนไพรแหงชาต ิเพ่ือใหสามารถขยายตลาดในตางประเทศ เน่ืองจากตองเสียเงิน
คารักษาสิทธบิัตรตอป นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนใหผลติภัณฑสมุนไพรจากเดิมที่อยู
ภายใตองคการอาหารและยา (อย.)ใหอยูในรูปอาหารเสริม เพ่ือใหงายในการสงออกยัง
ตางประเทศ”  
 
 
 


